

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง แบบฟอร์ม B

ตัวชี้วัดภารกิจ	ระดับความสำเร็จของการของบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์	ส่งเสริมสุขภาพ ๔ กลุ่มวัย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	๑.เด็กวัยเรียนเข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ๒.ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพระดับเขตเมือง
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
หน่วยงานที่รับการประเมิน	๑.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา ๒.กลุ่มงานงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
คำนิยาม	ระดับความสำเร็จของการของบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร หมายถึง กลุ่มงานสามารถดำเนินงานจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย	๑.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา ๒.กลุ่มงานงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
ค่าเป้าหมาย	สามารถดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๑ โครงการ
วิธีจัดเก็บข้อมูล	เอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแนวทางการประเมิน /หลักฐาน
แหล่งข้อมูล	๑. ข้อมูลจากกลุ่มงานที่ส่งโครงการ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ๒. เอกสารการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒ : รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๕)

เกณฑ์การประเมิน

รอบที่ ๒ : รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๕)

ระดับคะแนน	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แบบฟอร์ม B

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน
๑	ทบทวนการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	๑	รายงานการทบทวนการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๒	จัดทำแผนการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	๑	มีแผนการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๓	มีการดำเนินงานพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	๑	มีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๑ โครงการ
๔	มีสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	๑	รายงานสรุปผลการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๕	มีโครงการได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	๑	โครงการได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๑ โครงการ
	คะแนนรวม	๕	
<p>มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : P : ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง I : กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน R : กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร A : สร้างความเข้าใจและสื่อสารเพื่อการนำไปปฏิบัติ B : พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p>			
วิธีการประเมินผล	ดำเนินการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน		

สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง แบบฟอร์ม B

เอกสารสนับสนุน	<p>๑.คู่มือการของงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพพทท.</p> <p>๒.แบบฟอร์มการเขียนโครงการของงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพพทท.</p>
ผู้กำกับตัวชี้วัด	<p>นางศิริพรรณ บุตรศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง</p> <p>โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ</p> <p>โทรสาร E-mail :</p>
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>๑.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพระวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา</p> <p>๒.กลุ่มงานงานพัฒนาสุขภาพระวัยทำงานและสถานที่ทำงาน</p>
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	<p>๑.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพระวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา</p> <p>๒.กลุ่มงานงานพัฒนาสุขภาพระวัยทำงานและสถานที่ทำงาน</p>
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	<p>๑.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพระวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา</p> <p>๒.หัวหน้ากลุ่มงานงานพัฒนาสุขภาพระวัยทำงานและสถานที่ทำงาน</p>